

BÁO CÁO

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (*Báo cáo của UBND thị xã tại kỳ họp thứ 02 - HĐND thị xã khóa VII*)

Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân thị xã và Kế hoạch của UBND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thanh tra được triển khai khá đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đạt được kết quả tốt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý; chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế phát triển trên địa bàn thị xã.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

I. Kết quả công tác thanh tra

1. Thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp và các khoản đóng góp của học sinh (trong và ngoài quy định) đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn (cuộc thanh tra của năm 2020 chuyển sang)

UBND thị xã đã chỉ đạo Thanh tra thị xã thanh tra việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp và các khoản đóng góp của học sinh (trong và ngoài quy định) của các trường: Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Thịnh, Trung học cơ sở Huỳnh Đình Túc, Tiểu học số 2 Hương Chũ và Tiểu học số 2 Tứ Hạ. Qua thanh tra nhận thấy trong niên độ thanh tra, các trường được thanh tra thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp đảm bảo theo đúng chế độ, định mức quy định; lập đầy đủ các sổ kế toán, theo dõi thu, chi, hạch toán kế toán đảm bảo theo quy định hiện hành.

Việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp (trong và ngoài quy định), các trường đã thống nhất với phụ huynh học sinh để thực hiện việc thu, chi; thực hiện việc công khai minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của phụ huynh đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, qua thanh tra nhận thấy vẫn còn những thiếu sót, cụ thể:

- Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ chi sai niên độ kế toán số tiền 1.132.700 đồng, trường THCS Huỳnh Đình Túc chi hỗ trợ tiền đi thực tế cho giáo viên học lớp trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính không đúng chế độ quy định với số tiền 2.000.000 đồng.

- Trong các năm học: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, Trưởng Ban ĐDCMHS trường THCS Huỳnh Đình Tú sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chi sai mục đích với số tiền 20.456.000 đồng. Năm học 2016-2017, Trưởng Ban ĐDCMHS trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chi sai mục đích với số tiền 18.945.000 đồng.

Qua thanh tra đã yêu cầu Hiệu trưởng, kế toán và Trưởng Ban ĐDCMHS trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ và trường THCS Huỳnh Đình Tú tổ chức rút kinh nghiệm về những thiếu sót đã được nêu trên.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND phường Hương Xuân (cuộc thanh tra của năm 2020 chuyển sang)

UBND thị xã thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND phường Hương Xuân. Qua thanh tra nhận thấy UBND phường đã thực hiện khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định.

- Thực hiện khá tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công; công khai, minh bạch trong công tác thẩm định, tổ chức đấu thầu, giám sát, nghiệm thu và quyết toán công trình theo quy định.

- Công tác thu ngân sách của UBND phường đạt nhiều kết quả, phần lớn các khoản thu đều vượt so với kế hoạch được HĐND phường giao.

- UBND phường đã quản lý và sử dụng ngân sách khá tốt, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thanh toán các khoản chi đảm bảo theo quy định.

- Tuy nhiên, qua kiểm tra các bản kê khai của cán bộ, công chức nhận thấy vẫn còn một số trường hợp bản kê khai chưa thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà (cuộc thanh tra của năm 2020 chuyển sang)

UBND thị xã đã chỉ đạo Thanh tra thị xã thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà. Qua thanh tra nhận thấy phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Hương Trà đã thực hiện khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm khá đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản và quản lý, sử dụng tài sản công. Các đơn vị đã xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, quy định chi tiết các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với từng đối tượng trong cơ quan.

- Tuy nhiên, qua kiểm tra các bản kê khai của cán bộ, công chức nhận thấy vẫn còn một số trường hợp bản kê khai chưa thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Trà

UBND thị xã đã thành lập Đoàn thanh tra, Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã. Hiện Đoàn thanh tra đã kết thúc công tác thanh tra tại đơn vị, đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

II. Công tác kiểm tra

1. Kiểm tra công tác quản lý đất của Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh và việc sử dụng đất của một số người dân ở tiếp giáp với các thửa đất lúa tại các thôn: Minh Thanh, Triều Sơn Nam và thôn Triều Sơn Đông

UBND thị xã đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác quản lý đất đai của UBND xã Hương Vinh và việc sử dụng đất của các hộ dân ở tiếp giáp với các thửa đất lúa tại các thôn: Minh Thanh, Triều Sơn Nam và Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh.

Qua kiểm tra, đo đạc, mô tả hiện trạng sử dụng đất và xây dựng công trình trên đất của 37 hộ dân tại địa bàn xã Hương Vinh (02 hộ ở thôn Minh Thanh, 03 hộ ở thôn Triều Sơn Nam, 32 hộ ở thôn Triều Sơn Đông). Trong đó có 31 hộ dân đã được cấp giấy CNQSD đất và 06 hộ chưa được cấp giấy CNQSD đất, nhận thấy:

+ Có 31 hộ dân đã được cấp giấy CNQSD đất, có một phần diện tích tăng so với giấy CNQSD đất (diện tích này các hộ dân lấn, chiếm sử dụng ổn định trước thời điểm đo đạc bản đồ năm 2010 - chỉnh lý năm 2015).

+ Có 26 hộ dân có một phần diện tích đất do các hộ dân lấn, chiếm đất của UBND xã Hương Vinh quản lý (sau thời điểm đo đạc bản đồ năm 2010) là có hành vi lấn, chiếm đất.

+ Có 33 hộ dân sử dụng đất hiện tại có một phần diện tích nằm trong lộ giới Tỉnh lộ 4 với diện tích là 2.373,4m².

- Căn cứ kết quả kiểm tra và các quy định của pháp luật, UBND thị xã đã ban hành Thông báo kết luận kiểm tra và có các biện pháp xử lý như sau:

+ Đối với 31 hộ dân có phần diện tích đất do các hộ dân lấn, chiếm sử dụng ổn định trước thời điểm đo đạc bản đồ năm 2010, ngoài phần diện tích đã được cấp giấy CNQSD đất, đề nghị các hộ dân giữ nguyên hiện trạng, không được tiếp tục xây dựng công trình kiên cố, chờ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

- Đối với 06 hộ dân sử dụng ổn định trước thời điểm đo đạc bản đồ năm 2010, nhưng chưa được cấp giấy CNQSD đất đề nghị các hộ dân giữ nguyên hiện trạng, không được tiếp tục xây dựng công trình kiên cố, chờ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với 26 hộ dân có phần diện tích đất do các hộ dân lấn, chiếm sử dụng sau thời điểm đo đạc bản đồ năm 2010, phải thực hiện việc tháo dỡ các công trình đã xây dựng trên phần diện tích đất lấn, chiếm; hoàn trả lại phần

diện tích đất đã lấn, chiếm cho UBND xã Hương Vinh quản lý theo quy định trước ngày 28/6/2021.

+ Yêu cầu 33 hộ dân sử dụng đất hiện đang có một phần diện tích nằm trong lộ giới Tỉnh lộ 4 giữ nguyên hiện trạng, không được tiếp tục xây dựng công trình kiên cố trên phần diện tích đất nằm trong lộ giới.

+ Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Vinh, UBND xã Hương Vinh tổ chức kiểm điểm tập thể và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn nhưng để xảy ra vi phạm nêu trên.

2. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất tại tổ dân phố Phụ Ô 2, phường Hương Chữ

Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất tại tổ dân phố Phụ Ô 2, phường Hương Chữ đã kết thúc công tác kiểm tra tại địa phương, đang tổng hợp kết quả và xây dựng Thông báo kết luận kiểm tra.

III. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư

1. Công tác tiếp công dân

a. Đối với UBND thị xã

UBND thị xã chỉ đạo Thanh tra thị xã và Ban Tiếp dân thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên, đã tiếp 25 lượt công dân, đồng thời UBND thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, đã tổ chức 09 buổi tiếp dân tại cơ sở với 25 lượt công dân. Nội dung công dân đề cập tại các buổi tiếp công dân tập trung chủ yếu về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tại các buổi tiếp công dân đã giải thích cụ thể phần lớn những thắc mắc kiến nghị của công dân, đồng thời tiếp nhận những đơn thư của công dân gửi trực tiếp, giao trách nhiệm cho cơ quan chức năng kiểm tra xác minh các đơn thư thuộc thẩm quyền.

b. Đối với UBND các xã, phường

Việc tiếp công dân tại UBND các xã, phường đã được thực hiện theo Luật Tiếp công dân và Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND các xã, phường tăng cường tiếp công dân để lắng nghe, tiếp thu và giải trình những vấn đề nhân dân quan tâm; xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư

a. Đối với UBND thị xã

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thị xã tiếp nhận, xử lý: 73 đơn (trong đó, gồm có 65 đơn tiếp nhận mới trong 6 tháng đầu năm 2021 và 08 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết tồn đọng từ năm 2020 chuyển sang), gồm: 02 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 06 đơn tranh chấp đất đai, 63 đơn kiến nghị, phản ánh. Tăng 21 đơn (tăng 40,38%) so với cùng kỳ.

Phân loại:

- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và đơn không đủ điều kiện thụ lý, giải quyết: 17 đơn (01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 06 đơn tranh chấp đất đai, 08 đơn kiến nghị, phản ánh).

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 56 đơn (01 đơn khiếu nại, 55 đơn kiến nghị, phản ánh).

Nội dung đơn

Các đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết có nội dung chủ yếu kiến nghị liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và một số nội dung khác ở địa phương.

Phương thức giải quyết

UBND thị xã giao trách nhiệm cho các cơ quan theo chức năng để trực tiếp kiểm tra, xác minh và đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể.

Kết quả:

+ Đã giải quyết: 46 đơn (46 đơn kiến nghị, phản ánh).

+ Đang giải quyết: 10 đơn (01 đơn khiếu nại, 09 đơn kiến nghị, phản ánh).

*** Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại**

UBND thị xã nhận được đơn có tiêu đề “Đơn xin khiếu nại khẩn cấp”, đề ngày 17/6/2021 do ông Huỳnh Đình Duy trú tại phường Hương Hồ ký tên, đơn có nội dung khiếu nại về việc thu hồi đất của ông, bà Huỳnh Đình Duy - Bùi Thị Ngâu để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà; phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông, bà Huỳnh Đình Duy - Bùi Thị Ngâu ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn và Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với ông, bà Huỳnh Đình Duy - Bùi Thị Ngâu.

Ngày 23/6/2021, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Đình Duy.

Hiện nay, Đoàn Xác minh đã thực hiện xong công tác kiểm tra, xác minh và thu thập các hồ sơ có liên quan, đang xây dựng phương án đối thoại với ông, bà Huỳnh Đình Duy - Bùi Thị Ngâu và Quyết định giải quyết khiếu nại trình Chủ tịch UBND thị xã.

b. Đối với UBND các xã, phường

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND các xã, phường đã tiếp nhận, xử lý 58 đơn (gồm: 03 đơn khiếu nại, 32 đơn tranh chấp đất đai, 23 đơn kiến nghị, phản ánh). Trong đó:

- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 01 đơn (đơn khiếu nại).

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 57 đơn (02 đơn khiếu nại, 32 đơn tranh chấp đất đai; 23 đơn kiến nghị, phản ánh).

+ Đã giải quyết: 51 đơn (02 đơn khiếu nại, 27 đơn tranh chấp đất đai; 22 đơn kiến nghị, phản ánh).

+ Đang giải quyết: 06 đơn (05 đơn tranh chấp đất đai; 01 đơn kiến nghị, phản ánh).

Nội dung đơn

Đối với các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường có nội dung chủ yếu: Tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới đất đai; kiến nghị, phản ánh một số nội dung liên quan đến tình hình trật tự xã hội và công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.

Phương thức giải quyết

Đối với các đơn tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới đất đai được giải quyết trên cơ sở vận động, thuyết phục, hòa giải thành.

Đối với các đơn kiến nghị, phản ánh: Căn cứ tính chất nội dung đơn, UBND các xã, phường xem xét để giải quyết cơ bản kịp thời, đúng quy định.

*** Đánh giá, nhận xét về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư**

Nhìn chung công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn thị xã đã được Chủ tịch UBND xã, phường và thủ trưởng các phòng, ban thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định pháp luật phần lớn các đơn thư của công dân, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với những nội dung chính sau:

1. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.
2. Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của công dân thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng quy định pháp luật.
3. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thị xã triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đang thực hiện và các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt.
4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định của UBND thị xã sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, UBND thị xã báo cáo để quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thảo luận, có ý kiến giúp UBND thị xã điều hành hoạt động tốt hơn trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Thị ủy;
- TT.HĐND thị xã;
- Các ĐB.HĐND thị xã;
- Các CQ, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

